

# Xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

22:50 22/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 22/12, tại Hòa Bình, Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6 gồm: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024; trao giải Cuộc thi báo chí “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên tiến trình hội nhập”.**



*Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6 ký kết bàn giao ước thi đua và chuyển trao cờ đăng cai cho Hội Nhà báo thành phố Hà Nội\_Ảnh: Thanh Hải*

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh, Thường trực Hội Nhà báo trong Cụm đã bám sát chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, các địa phương làm tốt công tác giáo dục chính trị cho hội viên. Hoạt động các cấp Hội trong Cụm được đổi mới, chất lượng và

có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc thi báo chí do Trung ương, Cục, địa phương phát động; phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, bảo vệ quyền lợi, chăm lo công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới cho các hội viên.

Bên cạnh đó những mặt đạt được, hoạt động của các cấp Hội trong Cục còn có những khó khăn nhất định như: Kinh phí hạn hẹp, công tác phối hợp đào tạo, ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên sâu... chưa đáp ứng được công cuộc chuyển đổi số báo chí. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình Võ Ngọc Kiên nêu rõ vai trò của báo chí nói chung, Hội Nhà báo nói riêng đối với sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Các cấp Hội Nhà báo các tỉnh đã làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết người làm báo.

Thời gian tới, ông Võ Ngọc Kiên mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn hiện đại, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2023, Ban Chấp hành và Thường trực Hội Nhà báo trong Cục đã quan tâm, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên, phóng viên. Việc định hướng tuyên truyền những sự kiện chính trị, những ngày lễ lớn của địa phương, đất nước luôn được quan tâm; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, cuộc thi báo chí do Trung ương, Cục, tỉnh, thành phố phát động đạt nhiều kết quả.

Hội Nhà báo trong Cục đã đổi mới về nội dung, chất lượng và có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ, qua đó, tập hợp và xây dựng đội ngũ người làm báo đạt các tiêu chí: Chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Bên cạnh đó, các Hội Nhà báo trong Cục kết nạp được 71 hội viên, nâng tổng số hội viên trong Cục lên 1.475 người; tiếp tục chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, các hội thảo chuyên đề về báo chí trước yêu cầu đổi mới hiện nay.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả cao trong phong trào thi đua và hoạt động Hội Nhà báo các tỉnh; vận dụng những kinh nghiệm của mỗi tổ chức để trau dồi, không ngừng phát triển đáp ứng được công cuộc chuyển đổi số báo chí hiện nay. Cuộc thi báo chí “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên tiến trình hội nhập” năm 2023, được phát động từ tháng 2 đến tháng 10/2023. Cuộc thi thu hút đông đảo hội viên nhà báo trong Cục tham gia. Các tác phẩm dự thi được đầu tư khá công phu, có sự tìm tòi sáng tạo, phong cách thể hiện

cuốn hút, đi vào lòng người, dễ đọc, dễ nghe, xem, dễ cảm nhận, tạo nên sự phong phú trong hoạt động báo chí.

Các tác phẩm đã tập trung phản ánh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tỉnh, thành phố về việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc trên tiến trình hội nhập; những kết quả, thành tựu nổi bật trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc... Ban Tổ chức chọn 20 tác phẩm để trao 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 10 giải Khuyến khích.

Kết thúc hội nghị, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6, tổ chức ký kết giao ước; đồng thời phát động Cuộc thi Báo chí năm 2024... Trong khuôn khổ chương trình, Cụm thi đua tổ chức trao nhà đại đoàn kết và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/xay-dung-doi-ngu-nguoi-lam-bao-chuyen-nghiep-nhan-van-hien-dai>